

สพ.ยล.3ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนวันแรกปีการศึกษา 2562 สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต และโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียนใหม่ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนตั้งใจจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้มอบหมายชุดคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจำนวน 11 ชุดออกตรวจในโซนพื้นที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้ง 6 ศูนย์พื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับครูและนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน



นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า โรงเรียนเปิดทำการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติทุกโรงเรียน บางโรงเรียนเปิดเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความพร้อมก่อนเปิดเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการประชุมครู มีมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งานวิชาการ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกอาคารล่วงหน้า และการยินดีต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้เขาเยี่ยมนักเรียนในโครงการ MINI ENGLISH PROGRAM ของโรงเรียนอนุบาลเบตง (สภาพอนุสรณ์)

ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนได้อย่างดี และได้เสนอแนะให้ทางโรงเรียนเพิ่มเติมในส่วนของการเรียนรู้

กับมุมอ่านหนังสือให้เด็กนักเรียนในโครงการดังกล่าว ตลอดจนให้ชุดตรวจเยี่ยมทั้ง 11 ชุด

ตรวจสอบการรับชมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของโรงเรียน จากการรายงานส่วนใหญ่สามารถรับชมได้ปกติ และบางโรงเรียนที่ไม่สามารถรับชมจะดำเนินการหารือกับทีมงานชุดไอซีทีลงไปตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ในส่วนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนตามกำหนดการทางไกลผ่านดาวเทียม และที่สำคัญฝากไปยังโรงเรียนกำชับชุดรักษาความปลอดภัยครูได้ตรวจเข้มและสแกนคนเขา - ออกอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและสถานที่ การจัดเก็บนมโรงเรียนให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เรียนด้วย